

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chi bộ khoa sản tổ chức kết nạp đảng viên mới

Được sự quan tâm của Đảng ủy bệnh viện, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện bản thân, với sự giúp đỡ của các đồng chí đảng viên Chi bộ Khoa sản và các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Thanh niên bệnh viện, Đoàn viên ưu tú Huỳnh Thị Diễm My được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.



Đ/c Nguyễn Trọng Hảo trao Quyết định cho Đảng viên mới

Ngày 26/11 tại Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Hảo - Ủy viên thường vụ đảng ủy, Bí thư chi bộ đã trao quyết định kết nạp Đảng cho Đoàn viên ưu tú Huỳnh Thị Diễm My .

Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ, đồng chí Huỳnh Thị Diễm My đã tuyên thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chi bộ khoa sản tổ chức kết nạp đảng viên mới

công nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hào - Bí thư Chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. Trong thời gian 12 tháng dự bị, đồng chí đảng viên mới sẽ có tất cả các quyền của đảng viên thông thường trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.



Ảnh tập thể chi Bộ Khoa sản

Đến nay, tổng số đảng viên trong Chi bộ Khoa sản là 13 đồng chí, trong đó có 11 đảng viên chính thức. Lễ kết nạp đảng viên là sinh hoạt chính trị trong chi bộ, góp phần rèn luyện tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho từng đảng viên. Qua Lễ kết nạp đảng, Chi bộ Khoa sản đã bổ sung cho Đảng bộ bệnh viện đảng viên có trình độ chuyên môn ngành y, có thêm năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Chi bộ khoa sản tổ
chức kết nạp đảng viên mới

trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Lê Phú Quốc